



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้ คือ

เลขที่ประจำตัว สอบ	สอบได้ ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม	หมายเหตุ
๐๐๑	๑	นางสมาลี ฐานวิเศษ	๙๓.๘๐	

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาต่ำสุดตามลำดับ สำหรับผู้ที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีชื่อก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในระดับดีกว่า

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร

๓. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้ง แล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่จ้างไปแล้วและไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้าง

๔. ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและจะต้องทำสัญญาจ้างพนักงานจ้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น